

Số: **2723**/BTTTT-UDCNTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2011

V/v kiện toàn bộ máy các đơn vị chuyên trách
về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước và các Chương trình, Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong thời gian qua, công tác ứng dụng CNTT đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, các cấp, các ngành. Các cơ quan nhà nước cũng đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính và bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng tạo tiền đề phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn tiếp theo.

Tuy vậy, việc ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước vẫn chưa đạt được những yêu cầu đặt ra. Ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước chủ yếu quy mô nhỏ. Các hệ thống thông tin chuyên ngành, quy mô quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử chưa được triển khai trên diện rộng. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp còn hạn chế. Các trang thông tin điện tử chủ yếu mới chỉ cung cấp thông tin, chưa cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Thực tế triển khai ứng dụng CNTT trong thời gian qua cho thấy các đơn vị chuyên trách về CNTT đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng CNTT trong toàn ngành và đề xuất, xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm cũng như hàng năm về ứng dụng CNTT trong Bộ, ngành mình. Để thực hiện được đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về CNTT như quy định tại Điều 46, Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, đến nay đã có 8/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ thành lập Cục chuyên trách về CNTT. Các báo cáo, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nước cũng cho thấy ở các Bộ, ngành có đơn vị chuyên trách về CNTT tổ chức dưới mô hình Cục thì việc triển khai ứng dụng CNTT thường đạt kết quả tốt hơn do Cục có đầy đủ chức năng và thẩm quyền.

Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết về đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn,

hướng tới phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam trong giai đoạn tới, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị:

1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã thành lập Cục chuyên trách về CNTT đề nghị xem xét kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về CNTT.

2. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa có Cục chuyên trách về CNTT đề nghị xem xét củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về CNTT theo hướng thành lập Cục chuyên trách về CNTT, phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTg CP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Lưu VT, UDCNTT.

BỘ TRƯỞNG



Nguyễn Bắc Sơn